

BỘ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12124 /BCT-KH

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

V/v trả lời nội dung chất vấn
của Đại biểu Quốc hội tại
phiên chất vấn tại Hội trường

Kính gửi:

- Đại biểu Nguyễn Lâm Hiếu;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp tại Hội trường Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, Đại biểu đã nêu vấn đề như sau:

"Ngoài 5 dự án thua lỗ lên đến nhiều nghìn tỷ đồng mà Bộ Công Thương vừa báo cáo Quốc hội thì hiện nay trên thực tế còn bao nhiêu dự án có mức đầu tư lớn mà có nguy cơ thất bại như 5 dự án trên. Liệu đến kỳ họp Quốc hội sau, Quốc hội và cử tri cả nước lại phải có thêm một bản danh sách khác mà đọc đến làm tất cả chúng ta đau đớn và xót xa".

Bộ Công Thương trân trọng cảm ơn ý kiến của Đại biểu. Do Bộ trưởng Bộ Công Thương không có điều kiện về thời gian để có thể trao đổi trực tiếp hết những nội dung được Đại biểu nêu tại Hội trường nên xin phép được báo cáo lại với Đại biểu về vấn đề nêu trên như sau:

Đối với vấn đề rà soát, kiểm tra, xử lý các công trình, dự án đầu tư kém hiệu quả, bao gồm cả các công trình đã, đang và sẽ triển khai thực hiện trong thời gian tới, bên cạnh những dự án đầu tư kém hiệu quả đã được đề cập và đang trong quá trình xử lý thời gian qua, thực hiện yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cũng như các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đang tiếp tục tiến hành rà soát để có đánh giá, kịp thời xác định những dự án có khả năng kém hiệu quả để xử lý một cách toàn diện, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư của nhà nước trong tất cả các dự án có sử dụng vốn nhà nước.

Với vai trò, trách nhiệm của một cơ quan được Chính phủ phân công thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với một số Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước theo quy định tại Nghị định 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012, Bộ Công Thương đã và đang gấp rút chỉ đạo các Tập đoàn, Tổng công ty tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể đối với các dự án đầu tư (đặc biệt là các dự án có mức đầu tư lớn) để kịp thời phát hiện các nguy cơ tiềm ẩn rủi ro, đưa ra các biện pháp ngăn chặn, xử lý cũng như khắc phục kịp thời với mục tiêu không để tình trạng nói trên tiếp diễn, đồng thời hạn chế tới mức tối đa đối với những trường hợp thua lỗ có thể xảy ra. Cụ thể, Bộ đã xây dựng các kế hoạch, thiết lập các quy trình quản

lý nhằm bám sát toàn bộ quá trình đầu tư như: đánh giá, dự toán hiệu quả các dự án đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị; kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện đầu tư của các Tập đoàn, Tổng công ty cũng như các doanh nghiệp thành viên để kịp thời phát hiện, xử lý hoặc trình Chính phủ xử lý triệt để, kịp thời các phát sinh có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đang phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng đề án quản lý hiệu quả nguồn vốn nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, đẩy mạnh công khai minh bạch...; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện một cách đầy đủ, chặt chẽ và nghiêm túc nhất các qui định pháp luật, cùng các Bộ ngành có liên quan, kiểm soát chặt chẽ quá trình thẩm định, phê duyệt, triển khai các dự án để tránh xảy ra các sự việc đáng tiếc như ở một số dự án vừa qua đã Báo cáo với các Đại biểu Quốc hội.

Bộ Công Thương xin trân trọng cảm ơn Đại biểu và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Vụ Công tác đại biểu - VPQH;
- Vụ Phục vụ hoạt động giám sát - VPQH; ✓
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Đơn vị: TCNL, HC, CNNg, CNN;
- Lưu: VT, KH (2b).



Trần Tuấn Anh